

ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๗/ 19597



กวด. 161.1	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 4 มี.ค. 67	รับที่ 37 กอ
เวลา 13.45 น.	รับที่(อีเมล)
	วันที่ 24 มี.ค. 2567 12.7

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดการระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินทางรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณี โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๐๖๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุดที่ อส ๐๐๐๕/๘๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีกระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดการระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินทางรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดขอเรียนว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบพิจารณาแล้ว โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าวพร้อมแจ้งข้อสังเกต ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ รฟม. นำความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุด ไปดำเนินการ โดยในขั้นนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเรียนข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เนื่องจากเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขนี้ รฟม. มิได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบกับเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางเทคนิคในสาระสำคัญ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงไม่อาจตรวจสอบพิจารณาให้ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนลงนามในสัญญา รฟม. ควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบท้ายสัญญาต่าง ๆ ทุกฉบับ โดยเฉพาะเอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข ๒ ซึ่งกำหนดอัตราค่าโดยสารและการปรับอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูทั้งในโครงการหลักและส่วนต่อขยาย เพื่อให้ รฟม. ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาทั้งในส่วนโครงการหลักและส่วนต่อขยาย

ไม่น้อยกว่า...

ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ตามหลักเกณฑ์ของสัญญาร่วมลงทุนส่วนหลักและได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากโครงการ ส่วนต่อขยายไม่น้อยกว่าข้อเสนอของที่ ๓ (เฉพาะส่วนต่อขยาย) และที่เพิ่มเติมของผู้รับสัมปทานด้วย

๒. รพม. ควรพิจารณาให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขสัญญาประกันภัยหรือจัดทำประกันภัยโครงการ ในส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขในข้อ ๑๖ ของสัญญาร่วมลงทุนส่วนหลัก เพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยทุกประเภทครอบคลุมถึงโครงการในส่วนต่อขยายตามสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขนี้ ภายใน กำหนดเวลาของสัญญาร่วมลงทุนส่วนหลักข้อดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนารี ตันตเสถียร)

รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง
อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ csel@ago.go.th